



Saskatoon

Saskatchewan, Canada

Saskatoon đang tỏa sáng! Đó là những gì người ta nói về thành phố sôi động này. Các khuôn viên rực rỡ của Đại học Saskatchewan nằm ở trung tâm và được bao quanh bởi các khu mua sắm lớn, các phòng trưng bày và các điểm tham quan. Các lễ hội, từ nhạc jazz đến phim ảnh và những cuộc đua sông, bảo tàng phát triển phương Tây, bảo tàng người Ukraine ở Canada, trung tâm Diefenbaker ở Canada, khu công viên sở thú Saskatoon và công viên di sản Wanuskewin là điểm sáng du lịch của thành phố. Bên cạnh đó, hãy dành thời gian để khám phá đường mòn thung lũng Meewasin, dài 21km bên bờ dòng sông mang luồng gió thổi qua trung tâm của thành phố.



Thành phố Saskatoon có vị trí thuận lợi, đón gió từ con sông phía nam Saskatchewan. Tám cây cầu nối từ đông sang tây, bắc qua dòng chảy nhẹ nhàng của nó. Một thành phố năng động, người dân cũng như du khách đổ về các con đường mòn ở thung lũng Meewasin, đi qua hơn sáu mươi cây số vào tất cả các mùa. Sức sống trẻ của thành phố và sự giàu có về văn hóa được thể hiện rõ ở mỗi khu phố, một phần nhờ vào trường Đại học Saskatchewan, nơi dẫn đầu công nghệ mũi nhọn và thu hút tâm trí từ khắp nơi trên thế giới.

Vị trí

Saskatoon nằm ở trung tâm tỉnh bang Saskatchewan, Canada. Thành phố này cách 780 km về phía tây bắc của Winnipeg, 520 km về phía đông nam của Edmonton và hơn 300 km về phía bắc của biên giới Hoa Kỳ.

Saskatoon tọa lạc bên bờ phía nam nhánh sông Saskatchewan, được băng qua bởi bảy cây cầu trong phạm vi thành phố. Độ cao của Saskatoon là 481,5 mét trên mực nước biển. Thành phố này có diện tích 218 km vuông với bao gồm hơn 120 héc ta đất công viên bờ sông.

Môi trường

Saskatoon thuộc vùng khí hậu nhiệt đới ẩm. Saskatoon là một trong những thành phố nắng nhất ở Canada, nó nhận ánh nắng trung bình 2.381 giờ mỗi năm. Saskatoon có bốn mùa rõ rệt với nhiệt độ từ 30 °C vào mùa hè đến -30 °C (-22f) vào mùa đông. Mực độ lượng mưa trung bình hàng năm là 347.2mm.

Thành phố có bốn mùa rõ rệt. Saskatoon thì khá là khô, và mùa hè thì ẩm ướt nhất. Một khía cạnh tích cực của lượng mưa thấp là Saskatoon có nhiều ánh nắng hơn mức trung bình ở Canada, trung bình 2.268 giờ nắng sáng hàng năm. Saskatoon được đánh giá là thành phố số một ở Canada về không khí và chất lượng nước do tạp chí Chatelaine thực hiện đánh giá.



Dân số

Saskatoon là thành phố lớn nhất của tỉnh bang Saskatchewan với ước tính khoảng 254.000 người và ngày càng đông hơn (tính đến ngày 30 tháng sáu năm 2014).

Sự kiện và lễ hội

Địa điểm tổ chức các hoạt động nghệ thuật chính của Saskatoon là TCU Place, nằm tiếp giáp với khu thương mại Midtown Plaza. Từ vào năm 1967, đây là nơi tổ chức các buổi hòa nhạc, các biểu diễn sân khấu và các sự kiện trực tiếp như là các chương trình từ thiện Tele, các lễ tốt nghiệp trung học, đại học và các hội nghị, đồng thời cũng là sân khấu chính của dàn nhạc giao hưởng Saskatoon.

Saskatoon tổ chức nhiều lễ hội và các sự kiện vào mùa hè, bao gồm lễ hội Saskatchewan về Shakespeare, lễ hội hài kịch The Great Plains, lễ hội nhạc Jazz, lễ hội trẻ em Saskatchewan và nhiều lễ hội.

Giáo dục

Hiện nay nhu cầu học sinh, sinh viên muốn đến Saskatoon học tập và sinh sống dài lâu tăng nhiều so với trước đây. Vì lẽ đó, công ty HKPS Edu đã hợp tác với nhiều trường học uy tín tại thành phố này đáp ứng được nhu cầu của các bạn sinh viên Việt Nam muốn theo học ở tỉnh bang này. Chúng tôi xin giới thiệu hệ thống trường để các bạn tham khảo như sau:

Trường đại học Saskatchewan: là một trong top 10 trường đại học có các chương trình nghiên cứu chuyên sâu của Canada và là trường đại học lớn nhất của bang Saskatchewan với khoảng 20.000 sinh viên, trong đó khoảng 1.500 sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Cựu sinh viên của trường từng đạt 2 giải Nobel, 1 giải Oscar và 7 huy chương vàng Thế vận hội.

HKPS EDU – HOÀNG KIM PHÁT

Website: www.hkpsedu.com Email: info@hkpsedu.com Facebook: www.facebook.com/hkpscompany

TP. HỒ CHÍ MINH

57-59 Hồ Tùng Mậu, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM - Tầng 2, P.203, Vietnam Business Center
Tel: 08 38 214 901 Mobile: 0938 457 499

ĐÀ NẴNG

57 Nguyễn Du, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: 0511 38 38 099 Mobile: 0905 756 099



Overseas Study Consultancy